

Số /SGDDĐT-GDTHMN  
V/v hướng dẫn các cơ sở giáo dục  
tiểu học, giáo dục mầm non tiếp tục  
thực hiện chương trình khi trở lại trường

Bình Phước, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 437/SGDDĐT-GDTrH ngày 24/02/2021 của Sở GDĐT Bình Phước về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trở lại trường;

Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình khi trở lại trường như sau:

### **I/ Đối với cấp học tiểu học**

Tất cả các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở (TH, TH&THCS) tạm dừng đến trường và nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 01/02/2021 đã thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học của tỉnh đối với cấp tiểu học đến hết tuần 20 của năm học 2020-2021, như vậy nội dung dạy và học còn lại từ tuần 21 đến tuần 35 (trong khi thời gian thực học còn 12 tuần), để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, đồng thời đạt được yêu cầu tất cả học sinh đều hoàn thành được nội dung, kiến thức còn lại của chương trình học kì II, Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các trường TH, TH&THCS thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các trường TH, TH&THCS trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thông báo đến toàn thể học sinh và phụ huynh biết về thời gian trở lại trường để tiếp tục học tập từ ngày **01/3/2021**.

2. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường TH, TH&THCS thực hiện việc rà soát số lượng học sinh chưa đến trường và thực hiện các biện pháp để huy động các em đến trường đầy đủ.

3. Ban giám hiệu các trường chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức rà soát, biên soạn những nội dung, kiến thức còn lại của học kỳ II theo từng môn học, hoạt động giáo dục, của từng tuần đảm bảo hoàn thành chương trình theo từng lớp học trong 12 tuần còn lại. Khi rà soát, biên soạn chương trình cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường, điểm trường, đối tượng học sinh, ưu tiên cho các môn học, hoạt động giáo dục chính thức trước, các môn học tự chọn sau.

- Tăng cường thời lượng cho các môn Tiếng Việt, Toán.

- Trong tuần sau khi học sinh trở lại trường giáo viên cần ôn tập cho học sinh trước khi học chương trình mới, những nội dung khó cần phải giảng giải của giáo viên sẽ tiếp tục thực hiện khi học sinh quay lại trường.

## **II/ Đối với cấp học mầm non**

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp; lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, cơ sở GDMN thống nhất, hướng dẫn giáo viên chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt cho trẻ em có tâm thế để vào học lớp 1; đảm bảo trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với phụ huynh để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.

Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai và thực hiện các nội dung của Công văn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTHMN) để được hướng dẫn./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, GDTHMN.

**GIÁM ĐỐC**